

## THƯ CẢM ƠN

Huế, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: ông Phạm Văn Chương-chủ tịch Hội AFAPS

Con tên là: Trần Thị Diệu Oanh hiện con là sinh viên năm 2 ngành Điều Dưỡng trường Đại học Y Dược Huế

Con sinh ra trong một gia đình cha mất sớm, con sống trong tình yêu thương đùm bọc chở che của mẹ. Những tưởng cuộc sống sẽ mỉm cười với con, nhưng không lâu sau đó lúc ấy con 10 tuổi mẹ mắc phải chứng bệnh ung thư quái ác, ngày ngày phải chống chịu những cơn đau quặn thắt lên từng thớ thịt. Nhưng mẹ vẫn cố gắng gồng đi làm thuê nuôi con ăn học. Cho tới một ngày, ngày mà cả bầu trời dường như dập tắt với con, mẹ mất vì căn bệnh ung thư đã di căn và hoành hành khắp cơ thể mẹ. Giờ đây cuộc sống con như mất hết tất cả, mẹ là niềm hy vọng để con lớn lên từng ngày, không có mẹ con phải tự lập, tự bươn chải với cuộc sống này.

Con xin ra ở với dì, gia đình dì cũng thuộc diện khó khăn của xã, một mình dì phải nuôi 4 anh chị em ăn học nay lại thêm con. Con luôn phụ dì trong mọi công việc nhà. Cũng chính vì nhận thức được việc kiếm tiền từ bé, ngoài giờ học con xin dì ở chợ xếp giấy tiền vàng bạc để kiếm thêm thu nhập. Về việc học thì con luôn cố gắng học tập thật tốt để dì vui lòng, suốt 12 năm học con đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, vinh dự là học sinh danh dự của trường, đạt giải ba cuộc thi viết thư UPU quốc tế cấp tỉnh, tham gia các kì thi đội tuyển học sinh giỏi.

Lúc con nhận được giấy báo nhập học đại học ngành Điều dưỡng năm ngoái 2018, con cảm thấy rất vui sướng vì mình đã chọn ngành Y như mong ước, nhưng hòa vào niềm vui đó là nỗi lo đau đầu về học phí, số tiền quá lớn quá nhiều đối với bản thân con. Không như những người bạn cùng tranh lúa, con phải đi làm thêm suốt hè để kiếm tiền nhập học nhưng cũng chỉ dành dụm được một phần tư khoản học phí. Nhưng bây giờ con cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi đã nhận được suất học bổng từ quý ân nhân. Suất học bổng này sẽ giúp con trang trải học phí cho cả năm học, nó không chỉ là sự an ủi về vật chất mà còn là niềm động viên lớn lao về tinh thần. Con hứa sẽ luôn cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa

Bước chân vào trường Y, dẫu biết là khó khăn vất vả nhưng không vì thế mà con nhụt chí. Con tham gia các hoạt động xã hội của trường, của câu lạc bộ trường tổ chức, tham gia chăm sóc bệnh nhi ung thư, ngày tình nguyện vì trẻ em ở làng trẻ em SOS, tham gia hiến máu tình nguyện “giọt máu cho đi

cuộc đời ở lại” của đoàn trường, phát cơm cháo cho bệnh nhân tại bệnh viện Trung Ương Huế và bệnh viện 41 Nguyễn Huệ...

Học ngành Y những ngõ ngách của sinh viên năm 1 với những môn học khó, kì thi chạy trạm cam go, nhưng con vẫn phải đi làm thêm để trang trải học phí đỡ cho dì phần nào. Càng khó khăn bao nhiêu thì con phải nỗ lực và quyết tâm hơn nữa. Kết quả học tập của năm 1 con thuộc top 10 sinh viên ưu tú của ngành Điều Dưỡng, con thật sự rất vui và hạnh phúc khi nỗ lực con được đền đáp.

Con luôn nung nấu một ngày mình sẽ trở thành một điều dưỡng giỏi, tuy không phải là một bác sĩ nhưng điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân, cải thiện tình trạng bệnh, an ủi giúp bệnh nhân lạc quan sống tốt trong mọi hoàn cảnh rủi ro của bệnh tật. Con mong nơi chín suối mẹ con sẽ mỉm cười với nghĩa cử ấy. Con sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để ước mơ ấy sớm được thực hiện. Con muốn trở thành một người điều dưỡng với tấm lòng bao dung yêu nghề yêu bệnh nhân để mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho bệnh nhân.

Cuối thư con kính chúc quý ân nhân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc để mãi là nhịp cầu nối mang yêu thương giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống như con.

Con xin chân thành cảm ơn

Kính thư

Con: Oanh

Trần Thị Diệu Oanh